

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

15:02 14/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 14/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.



Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu dự đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu đề ra, có 2 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức nghị quyết. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân, phát huy vai trò tự quản, tiềm năng, sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng hàng ngàn mô hình ở cơ sở. Huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân trị giá trên 2.905 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát triển

kinh tế - xã hội.



Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, huy động cao nhất nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm, nhân văn, nhân ái của cộng đồng tham gia ủng hộ, xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội trị giá 1.935 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 4.987 căn nhà đại đoàn kết. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tích cực; huy động, tiếp nhận, phân bổ kịp thời tiền, hàng hóa, thiết bị vật tư y tế, các nguồn lực khác trị giá trên 1.000 tỷ đồng, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề trong nhiệm kỳ mới: “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, khẳng định quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh. Đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành

động với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể.



Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm vừa qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang vững vàng trên hành trình hướng tới khát vọng thịnh vượng, với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu: Với vai trò và trách nhiệm xã hội to lớn của mình, MTTQ và các tổ chức thành viên phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và thực hiện thành công mục tiêu

cao cả đó.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tích cực vận động, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo và trong cộng đồng dân cư, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.



Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham quan các gian hàng sản phẩm OCOF

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc chung và công tác mặt trận; có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo,... góp phần tăng cường củng cố, nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh của khối đại đoàn kết

toàn dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, công tác mặt trận trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng Thanh Hoá sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh văn minh và hiện đại, tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu của cả nước.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-nong-cot-trong-cung-co-va-tang-cuong-xay-dung-khoi-dai-doan-ket-toan-dan>